

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.conggiaovietnam.net>;
conggiaovietnam@gmail.com

Bản tin CGVN

Chủ Đề: Chúa Nhật XXV Thường Niên năm B

Tác giả: Lm Anphong Nguyễn Công Minh (Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam)

RA ĐƯỜNG... VỀ NHÀ...



Kính mời theo dõi video tại đây: <https://bit.ly/3EyI08h>

“Ra đường hỏi ông già, về nhà hỏi con trẻ.”

“Ra đường lắng chuyện bực mình, về nhà gặp vợ cười tình cũng vui.”

Câu tục ngữ và câu ca dao trên đều có hai vế: ra đường và về nhà: **“ra đường hỏi ông già, về nhà hỏi con trẻ.”** Ra đường hỏi ông già, vì ông từng trải, đi nhiều, biết nhiều. Về nhà hỏi con trẻ, vì con trẻ thành thật, khai báo hết những gì xảy ra khi mình đi vắng.

Bài Tin Mừng hôm nay, cũng có 2 vế: ra đường và về nhà. Ra đường, hay đang khi đi đường, Chúa Giê-su báo một tin gây hoang mang; và về nhà Chúa tuyên bố một câu đầy kinh ngạc.

1. “Ra đường” Chúa báo một tin gây hoang mang.

Lời báo gây hoang mang đó là lời *“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài, rồi sau ba ngày bị giết chết, Ngài sẽ sống lại.”* Đây là lần thứ hai Chúa báo tin này. Lần đầu báo tin này, được Phê-rô đại diện anh em khuyên can, bị Chúa Giê-su dán nhãn Satan ngay cho Phê-rô, *“Satan, xéo ngay!”*. Lần thứ hai này, ở ngoài đường, ồn ào, nên các môn đệ làm bộ điếc, lãng tai, bàn chuyện khác. Chúa Giê-su nói gà, các tông đồ nói vịt. Chúa báo tin buồn, sẽ bị giết; các môn đệ bàn tin vui: ai sẽ làm tể tướng trong

triều Vua Giê-su. Còn nếu thầy Giê-su sẽ làm Giáo Hoàng, ai trong chúng ta sẽ làm quốc vụ khanh đây?

Làm sao một Đấng Ki-tô lại đau khổ được, lại còn bị giết. Một cái chết được báo trước như thế, mà không phải cái chết của căn bệnh, tuân tự nhi tiền, thế nào cũng chết, mà bị chết, do người ta giết. Quả thật, nếu tôi là môn đệ theo Chúa xưa kia, tôi cũng không hiểu nổi, mà ngay cả bây giờ theo Chúa nhiều năm vẫn không hiểu tại sao Chúa lại chọn cái chết đau thương như thế.

Ta bước chân vào nhà Chùa, thấy lòng an tĩnh, vì tượng Phật ngồi mỉm cười, tĩnh an. Ta bước chân vào Nhà Chúa, thấy tượng chuộc tội thật thảm thương, nhiều trẻ khóc thét khi gặp lần đầu. Một số nhà thờ “kinh hoàng hoá” bằng hình tượng Giê-su máu chảy thịt rơi, trông thật khiếp sợ. Làm sao hiểu nổi cảnh như thế!

Thật ra ta chỉ hiểu phần nào, khi chính ta đau khổ, ta nhìn lên Chúa cũng đang khổ đau, ta thấy sao ta được an ủi thế này. Tôi bảo đảm với anh chị, khi bệnh tật, thất vọng, vác thập giá, mà nhìn lên thánh giá, thấy bình an hơn là nhìn lên một đấng an bình mỉm cười. Những lúc đó ta có thể nói, thấy người ta khổ thế này, mà còn cười! Trong khi đó nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh, Đấng ấy lại là Chúa, mà cũng phải chịu khổ như vậy, ta thấy nỗi khổ của ta sẽ nhẹ tênh.

Vì khổ đau ít ai hiểu nổi, nên ngay cả khi sống lại rồi, Chúa vẫn còn phải giải thích cho các đồ đệ, rằng phải qua đau khổ mới được vào vinh quang. Trên đường Emmaus Chúa đã trách hai đồ đệ “ngu đần, chậm hiểu” lời Kinh Thánh!

Ra đường hỏi người già. Người già là người biết nhiều, nhưng người già cũng là người biểu tượng cho đau yếu, buồn khổ. Chúa ra đường, nói về thân phận đau khổ, chết chóc. Và về nhà, hỏi con trẻ. Chúa về nhà, cũng có nhắc tới con trẻ thật.

2. “Về nhà”, Chúa tuyên bố một câu đầy kinh ngạc.

Câu kinh ngạc là khi các môn đệ bàn tính xem ai sẽ đứng đầu, thì Chúa nói “*Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người*”. Nói thành tục ngữ, sẽ là: “*Ai muốn làm đầu, phải hầu thiên hạ.*” Một ví von thật mâu thuẫn, tựa như điều ta hay nghe: cán bộ lớn đi xe con, cán bộ con đi xe lớn (tức là xe buýt)!

Nhìn vào xe con, ta biết ngay ai làm lớn, ai làm bé. Chắc chắc người ngồi băng sau, xa tài xế, là lớn. Vào phòng khách, ai đang ngồi hút thuốc uống trà là lớn; kẻ cầm ly, đưa nước là bé. Nhưng Chúa dạy ngược lại! Tuy nhiên chúng ta đừng hiểu lầm, Chúa Giê-su không chủ trương đảo lộn tất cả, biến kẻ ở địa vị cao thành người nhỏ và cho kẻ ở địa vị thấp thành người lớn đâu. Tiêu chuẩn Chúa đưa ra để đánh giá một người, ấy là sự phục vụ. Như thế ai biết phục vụ thì là người lớn. Còn kẻ không phục vụ thì là người nhỏ.

Người ở địa vị cao mà biết phục vụ thì vẫn là người lớn, còn kẻ ở địa vị thấp mà không phục vụ thì cũng vẫn là người nhỏ. Nghĩa là: giá trị của một con người không phải do địa vị của người đó, mà tùy vào khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó.

Để minh họa cho bài học này, Chúa Giê-su đưa một em bé đến, đặt giữa các ông và nói: “*Ai tiếp đón (phục vụ) một em bé là tiếp đón (phục vụ) Thầy*”. Em bé ở đây là biểu tượng cho người không có gì (để đáp trả), người bị lãng quên (ở Do Thái, chứ không phải ở Mỹ để mà tôn trẻ em lên hàng nhì, sau lady first!), trẻ em là người bị loại trừ (“trẻ em đi chỗ khác!”)... Phục vụ những người đó, mình mới đúng là người lớn nhất. (Ngày nay, những người không có gì, những người bị lãng quên, bị loại trừ nhan nhản đầy đường!)

Ra đường nói về người già (đau khổ), về nhà nói tới con nít (làm lớn là phải phục vụ kẻ không có gì).

Có một người già đã trở thành lớn nhất khi phục vụ cho con trẻ (bị bỏ rơi), cho người cùng khổ trong xã hội. Người già đó vừa nhỏ vừa thấp, cao không tới mét rưỡi, vói làn da nhăn nheo và bàn chân phải có sáu ngón, dáng người xem ra chẳng có gì hấp dẫn. Vậy mà con mắt thì sáng rực toát ra sức chinh phục, và vẻ thu hút phát ra từ một tình thương yêu vô hạn. Đó chính là Mẹ Tê-rê-sa Calcutta. Mẹ lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 1979 và bao nhiêu danh dự khác nữa, nhưng mẹ nhận với lòng khiêm tốn thăm sâu. Mẹ lãnh thay cho những người nghèo khổ mà thôi. Cả nước Ấn Độ đa số theo Ấn giáo mà lại tổ chức quốc táng cho một người nữ tu Công Giáo với danh dự cao nhất thì kẻ cũng lạ thật.

Khi còn sống, mẹ thường kể: “*Khi có người bảo tôi rằng các chị dòng chẳng biết làm chuyện gì lớn lao cả, mà chỉ biết làm những chuyện âm thầm nhỏ bé thôi, thì tôi đã trả lời: ngay dù các chị chỉ giúp được một người thôi thì cũng được rồi; Chúa Giê-su sẵn sàng chết cho một người, cho một tội nhân cũng đủ.*”

Mẹ nói tiếp: “*Chúng tôi cảm thấy công việc chúng tôi đang làm chỉ là một giọt nước trong biển cả. Nhưng tôi nghĩ nếu giọt nước không có trong biển cả thì biển cả sẽ hụt đi vì thiếu một giọt nước đó.*”



Giọt nước đó là gì, ta hãy nghe thêm: “Một số người tới Calcutta, rồi trước khi ra về đã xin tôi: ‘Xin nói cho chúng tôi một điều có thể giúp chúng tôi sống tốt hơn’. Và tôi đã nói: ‘Hãy mỉm cười với nhau; hãy mỉm cười với vợ mình, với chồng mình, với con cái mình, và mỉm cười với người khác, bất luận là ai. Điều đó sẽ giúp bạn thấy tình thương yêu lớn lên’. Và họ còn hỏi tôi: ‘Bà có chồng chưa?’ Tôi trả lời: ‘Có rồi chứ, và tôi cũng cảm thấy đôi khi khó mà mỉm cười được với chồng tôi là Chúa Giê-su’. Mà thật vậy, Chúa Giê-su xem ra cũng rất đòi hỏi, và khi Ngài đòi hỏi thì chỉ cần tặng Ngài một nụ cười tươi thì cũng đẹp lắm rồi”. Ta phải nhớ, Giê-su chính là em bé, chính là người không có gì, chính là người bị bỏ rơi, chính là người sống bên lề. Hãy nở nụ cười với Giê-su. Đó là giọt nước giữa đại dương, nhưng thiếu nó, đại dương thiếu một giọt nước.



Đường lối của mẹ rất đơn giản: Bắt đầu ngay đi. Từng việc một. Việc này rồi tới việc kia. Bắt đầu từ gia đình, nói một lời dễ thương với con cái, với chồng, với vợ. Bắt đầu giúp đỡ một người trong cộng đoàn. Bắt đầu làm bất cứ việc gì, một việc gì đẹp cho Chúa.

Làm việc đang làm với tâm hồn vui tươi. Người đang hấp hối dưới gầm cầu là chính Chúa Giê-su ân lành. Mỗi lần gặp Chúa Giê-su, hãy mỉm cười với Ngài. Mẹ đã từng nói với các chị dòng: “Nếu chúng con không muốn mỉm cười với Chúa Giê-su, thì chỉ có cách gói đồ mà đi về thôi”.

Hãy làm theo mẹ, và chúng ta sẽ không hoang mang hay ngạc nhiên khi Chúa báo tin ở “ngoài đường” hay lúc đã “về nhà.”

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
Hẹn gặp lại



XIN GIÚP PHỔ BIẾN CHUYÊN ĐỀ THÁNH KINH 100 TUẦN



Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Vị, cách riêng các Bạn Trẻ.

Do thiếu sót vì đã sử dụng lại một vài hình ảnh được lấy từ kênh Youtube của HĐGMVN và của TGP Sài Gòn mà không xin phép bản quyền trước, nay YouTube, chỉ trong 2 phút của ngày 16/9/2021 đã gửi cho BBTCGVN chúng con, mười thông báo buộc phải xóa bỏ video trước thời hạn 7 ngày, phần lớn trong số các videos Thánh Kinh 100 Tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn thuyết giảng.

Chúng con chân thành xin lỗi Quý Đức Cha, Quý Cha và mọi người về sự việc rất không hay này. Và để cho “Lời Thiên Chúa không bị xiềng xích!” (x. 2Tm 2,9), trong thời gian ít ngày còn lại chờ bị xóa theo luật YouTube, chúng con xin Quý Cha, các Bạn trẻ, nhất là các học viên đang tham gia học Thánh Kinh qua kênh YouTube của BBT CGVN, vui lòng tải (download) tất cả các bài xuống máy của mình để có thể sử dụng tự do theo ý muốn. Xin lưu ý là BBT CGVN có truyền thống **KHÔNG GIỮ BẢN QUYỀN** bất cứ sản phẩm nào do BBT thực hiện, và còn **RẤT BIẾT ƠN NHỮNG AI GIÚP PHỔ BIẾN**. Việc tải xuống rất đơn giản, chỉ cần vài click chuột, thí dụ chỉ cần vào link này, rồi copy–paste link của video muốn tải về, sau đó nhấn Convert (Đổi), sau cùng nhấn “tải về” là trọn file video sẽ nằm trong máy của mình: <https://yt1s.com/en25>



Nếu gặp khó khăn gì hoặc quá hạn video đã bị xóa, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với BBT CGVN qua email conggiaovietnam@gmail.com, chúng con sẽ rất vui được gửi trực tiếp các videos này (và cả những video khác) cho từng người qua Driver hoặc Zalo.

Xin đừng quên, còn rất nhiều anh chị em chưa biết hoặc không có phương tiện tham gia học hỏi Lời Chúa – tức LỜI QUYỀN NĂNG – LỜI BAN SỰ SỐNG và HẠNH PHÚC qua mạng. Xin hãy giúp chúng con bằng cách giới thiệu hoặc chuyển lại cho họ những thông tin này.

Trong tương lai gần, nếu Chúa muốn, chúng con sẽ khôi phục lại tất cả để phục vụ mọi người trong khả năng rất khiêm tốn của mình, để Lời Chúa được loan báo bất chấp mọi trở ngại với sự **TIN TƯỞNG RẰNG CHÚA LUÔN LÀ NGƯỜI NÓI LỜI CUỐI CÙNG**.

Xin thương cầu nguyện cho chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn.



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

conggiaovietnam@gmail.com
<http://www.conggiaovietnam.net>

Nguồn: Internet eMail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển

*Đăng ngày Thứ Ba, September 21, 2021
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*